

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค
เลขรับ ๒๕๓
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙:๒๖



กรมควบคุมโรค
เลขรับ ๒๑๕
วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙:๒๖

ที่ อว ๖๗.๒๑/ว.๒๓๘๒

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขรับ 26
วันที่ 10 ม.ค. 63
11-2811

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

รุ่นที่ ๔๙ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๕๐ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๒๘,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสาร รุ่นที่ ๔๙ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน ๓ เดือน เฉพาะช่วงเย็นนอกเวลาทำงานและในวันเสาร์เต็มวัน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทั้งในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายมหาชน ซึ่งจะทำให้กระบวนการปฏิบัติราชการในความดูแลรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบัญญัติขึ้นใหม่จำนวนมากในปัจจุบัน อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการอบรมข้างต้นเป็นโครงการซึ่งผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรมจากเงินงบประมาณของตนสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

คณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านในการพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

อนุทิน ๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.มนินทร์ พงศาปาน)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

เรียน อธิบดี (ผ่าน ผด.))

(นางสาวอุมพร แก้วตระกูล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แทนเลขานุการกรม

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (นางสาวรัตนรักษ์ แซ่ตั้ง)

โทร. ๐๒ ๖๑๓ ๒๑๒๗, ๐๒ ๖๑๓ ๒๙๖๕, ๐๒ ๖๑๓ ๒๑๓๙

โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๐๑๖๐

E - Mail : letec.lawtu@gmail.com

ขอสงวนสิทธิ์ในข้อนี้

10 ม.ค. 63

บริหารงาน
 สรรหา
 อัตรากำลัง
 ประเมินผล
 วินัย
 สลมนา
 ฝึกอบรม
 ทรัพยากร

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ (ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาในวิชากฎหมายพื้นฐานในเรื่องต่างๆ การเรียนการสอนไม่ได้แยกการศึกษากฎหมายออกเป็นสาขาเฉพาะทาง ดังนั้นบัณฑิตนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขากฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพในภาครัฐ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาครัฐหรือบุคลากรในภาคเอกชนเป็นจำนวนมากไม่ได้ศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรีแต่การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจในวิชากฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ

การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมหาชนของนักกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่กฎหมายที่ปฏิบัติงานในภาครัฐดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรมเป็นการภายใน หรือจัดให้มีการศึกษาจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้พนักงานกฎหมายผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ และมีประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การอบรมหรือการให้การศึกษาที่มีข้อจำกัดของระยะเวลา ข้อจำกัดทางด้านความสามารถในการถ่ายทอดทางวิชาการกฎหมายทำให้ขาดการปูพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง บางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายและก่อผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การขาดการอบรมและศึกษานิติวิธีทางกฎหมายมหาชนทำให้นักกฎหมายอาจนำเอาหลักการและวิธีคิดของกฎหมายเอกชน ซึ่งมีเนื้อหาที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันไปปรับใช้กับการดำเนินภารกิจในภาครัฐ ซึ่งกฎหมายทั้งสองสาขามีธรรมชาติและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สภาพการณ์ดังกล่าวย่อมทำให้การปฏิบัติราชการและบริการสาธารณะไม่อาจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งการอบรมและทดลองปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ก็มักจำกัดกรอบและขอบเขตเฉพาะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ เอง ทำให้นักกฎหมาย ผู้บริหารงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรอื่นของหน่วยงานต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานภาครัฐทั้งระบบ ทำให้ไม่สามารถเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อประสานงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และไม่สามารถวินิจฉัยให้ความเห็นในเรื่องที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันในภารกิจที่ต้องมีความเกี่ยวข้องในระหว่างหลายหน่วยงานได้

แม้ว่าประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงมุ่งสนับสนุนส่งเสริมการปกครองตามหลักการของนิติรัฐซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยหลักนิติรัฐมุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเห็นได้จากการคงบทบัญญัติ ที่รับรององค์กรควบคุมตรวจสอบต่าง ๆ ที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย อาทิ ศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ควบคู่กันไปกับสถาบันทางการเมืองและทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมากฎหมายมหาชนหลายฉบับได้รับการแก้ไขให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันกฎหมายมหาชนใหม่ๆ ได้ถูกร่างขึ้นและบังคับใช้เพื่อการควบคุมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี อาทิเช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสถาบันการเงินอีกหลายฉบับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานและกระบวนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐเสียใหม่ให้ เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ (New Public Management) ภายใต้แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในสังคมไทย

ยิ่งไปกว่านั้นเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐบาลจำเป็นต้องใช้กฎหมายมหาชนในการบริหารประเทศและในการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น กฎหมายมหาชนจึงกลายเป็นเป้าหมายของสังคมในการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การศึกษากฎหมายมหาชนยิ่งเพิ่มความสำคัญและเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปมากขึ้นอีก

ด้วยเล็งเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวมา และเพื่อเป็นการจัดเตรียมบุคลากรของภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดและวิธีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมกฎหมายมหาชนเพื่อบุคลากรและนักกฎหมายในภาครัฐขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างนักกฎหมายมหาชนที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายมหาชนและสามารถบังคับใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิดและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

๒. เพื่อผลิตนักกฎหมายในภาครัฐที่มีความเข้าใจพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน และการบริหารงานภาครัฐในเชิงระบบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. เป็นการตระเตรียมบุคลากรในภาครัฐ เพื่อรองรับการเกิดขึ้นขององค์กรและแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนใหม่ๆ

๔. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

๓. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น

โครงการนี้จัดเป็นโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นโครงการไม่ต่อเนื่อง โดยจะจัดให้มีการอบรม ๒ รุ่น ต่อปีการศึกษา

๔. แผนงานและปริมาณงาน

รุ่นที่ ๔๙ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๕๐ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๒๘,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสาร รุ่นที่ ๔๙ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดยใช้เวลาอบรมเป็นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ในแต่ละสัปดาห์จะอบรมทุก วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์วันละ ๖ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. แบ่งเป็นดังนี้

๑. การอบรม จำนวน ๒๐๑ ชั่วโมง
๒. การดูงาน จำนวน ๓ ครั้ง
 - ครั้งที่ ๑ ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๖ ชั่วโมง
 - ครั้งที่ ๒ ดูงาน ณ สำนักงานศาลปกครอง จำนวน ๖ ชั่วโมง
 - ครั้งที่ ๓ ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ชั่วโมง
๓. การสัมมนาต่างจังหวัดจำนวน ๑ ครั้ง (๒ วัน)
๔. การทดสอบผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเข้ารับการอบรมและหลังจากอบรมทุกรายวิชา

๕. หลักสูตรการอบรม

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ๔ กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มแนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายมหาชนทั่วไป กลุ่มกฎหมายรัฐธรรมนูญ กลุ่มกฎหมายปกครอง และกลุ่มกฎหมายการคลังและภาษีอากร ใน ๔ กลุ่มวิชาดังกล่าว นอกจากศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดทั่วไปแล้ว การจัดหลักสูตรการศึกษายังนำเอาเนื้อหาวิชาที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษากฎหมายมหาชนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย อาทิเช่น นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารรัฐวิสาหกิจไทย ระบบการควบคุมและแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย ข้อความคิดว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การตรวจร่างสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมของไทย ในปัจจุบัน เขตอำนาจศาลวิธีพิจารณาและผลของคำพิพากษาของศาลปกครอง ระบบและวิธีการงบประมาณไทย ระบบการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ลักษณะพิเศษของการตัดสินใจในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวคิดและหลักการของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นต้น

นอกจากการให้การอบรมในเชิงทฤษฎีแล้ว หลักสูตรนี้ยังจัดให้มีการอบรมในภาคปฏิบัติด้วยโดย (๑) เน้นการทำแบบฝึกหัด เช่น การให้ความเห็นและการตอบข้อหารือในปัญหากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การตรวจร่างกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การทำกรณีศึกษา (Case study) และ (๓) การดูงานเรื่องกระบวนการพิจารณาทางปกครองที่ศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานครอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือหน้าที่บริหารงาน หรือมีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการศึกษาหลักสูตรนี้จะ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองให้สมัครเข้ารับการอบรมได้ในฐานะตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนนั้น ๆ

วิธีการคัดเลือก

การพิจารณารับผู้เข้าอบรมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการฯ

สถานที่อบรม

ห้อง ๒๑๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ประมาณ ๙๙ คน ต่อรุ่น

ค่าใช้จ่ายในการอบรมประกอบด้วย

๑. ค่าอาหารเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์และอาหารกลางวันในวันเสาร์
๒. ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ๒ มื้อ
๓. ค่าเอกสารกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษา
๔. ค่าใช้จ่ายในการดูงานและฝึกปฏิบัติการ
๕. ค่าเสียอื่น

เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร

ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของระยะเวลาศึกษาทั้งหมด

๖. แหล่งเงินทุน

ค่าสมัครจากผู้เข้าอบรม

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พัฒนาบุคลากรในทางกฎหมายมหาชน ในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนทางวิชาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
๓. ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางกฎหมายของประเทศ

๘. วิธีติดตามผล

๑. มีการประเมินผลวิทยากรโดยผู้เข้ารับการอบรมโดยโครงการฯจะนำผลจากแบบประเมินโครงการ
ของการอบรมไปปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อไป นอกจากนี้จะมีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรใน
บางรายวิชาและประเมินจากเวลาการเข้าเรียน และจัดทำเป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานงานที่ผู้อบรมสังกัดทราบ
๒. การประเมินผลก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-test) จำนวน ๕๐ ข้อ และประเมินผลหลังจบการอบรม
(Post-test) จำนวน ๕๐ ข้อ

ใบสมัคร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่นที่.....

ติดรูป
ขนาด ๑ นิ้ว

(กรุณากรอก/พิมพ์ข้อความด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน)

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ชื่อเล่น

วัน เดือน ปีเกิด

ตำแหน่งในหน่วยงาน

หน่วยงาน

เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร มือถือ

ที่อยู่ที่บ้าน เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร

การศึกษาชั้นปริญญาตรี

สถานศึกษา

การศึกษาชั้นปริญญาโท สถานศึกษา.....

การศึกษาอื่น ๆ

E-Mail

ID Line

(เพื่อความสะดวกในการส่งข้อความด้านการเรียนการสอน)

ทะเบียนรถ

ลายมือชื่อผู้สมัคร

(.....)

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้) จำนวน ๑ ใบ

โปรดพลิก...

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า

ตำแหน่ง

เป็นผู้บังคับบัญชาของ

ขอรับรองว่า การเข้ารับการอบรมในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติ

ให้ เข้ารับการอบรมในโครงการนี้ได้

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา

(.....)